

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ LIÊN SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND

Liên Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2024

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Kết luận số 347-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên và Nghị quyết số 75-NQ/ĐU ngày 12/6/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; cải tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.**

Thực hiện Kết luận số 347-KL/HU, ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên; Nghị quyết số 75-NQ/ĐU ngày 12/6/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; cải tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. UBND xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

Tổ chức thực hiện Kết luận số 347-KL/HU, ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 100-NQ/HU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 75/NQ-ĐU ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; cải tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, đơn vị, các thôn, doanh nghiệp và người dân trong việc thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Huy động nguồn lực tham gia hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo thiết thực hiệu quả.

#### 2. Yêu cầu

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, các thôn phải xác định việc thực hiện Kết luận số 347-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Nghị quyết số 75/NQ-ĐU ngày 12 / 6 /2024 của Ban chấp hành Đảng bộ xã và nội dung kế hoạch này là **nhiệm vụ trọng tâm hàng năm**.

Xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, các thôn, cán bộ, công chức trong việc tổ chức, triển

khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo sự chỉ đạo tập trung thống nhất, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định đối với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã.

Mỗi thôn phải xây dựng 01 điểm xử lý rác của thôn; phải thực hiện việc thu phí vệ sinh môi trường của thôn để hỗ trợ cho thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải; Thành lập tổ vệ sinh môi trường của thôn để thực hiện thu gom, xử lý rác.

Phát động cuộc vận động sâu rộng trong toàn dân về vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; phấn đấu đến hết năm 2024, 100% rác thải được thu gom, xử lý; không còn hiện tượng vứt rác thải ra đường, sông, kênh mương, nơi công cộng.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện**

Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 347-KL/HU, ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Yên; Nghị quyết số 75/NQ-ĐU ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; cải tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp và Kế hoạch này đến các đơn vị, trường học, trạm y tế, các thôn, cán bộ, công chức. **Thời gian xong trước ngày 10/7/2024.**

Người đứng đầu đơn vị, trường học, trạm y tế, các thôn phải thường xuyên coi trọng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Kết Luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Kế hoạch của UBND xã.

### **2. Công tác tuyên truyền, phổ biến**

Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý rác thải sinh hoạt đến cộng đồng dân cư; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên tại địa phương để tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn tốt vệ sinh môi trường tại gia đình và nơi công cộng.

Phân công người phụ trách thôn đến từng chòm tre, từng gia đình để tổ chức phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đến đúng quy định, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường công cộng và khu dân cư.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của rác thải và việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Kế hoạch này trên địa bàn toàn xã; kịp thời biểu dương những tập thể, các nhân làm tốt đồng thời phê phán, lên án những cơ quan, đơn vị, thôn thực hiện không tốt.

Đài truyền thanh xã, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên nắm bắt thông tin, tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn tốt vệ sinh môi trường tại gia đình, nơi công cộng; tổ chức phổ biến hướng dẫn các đơn vị, hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý rác thải tại mỗi gia đình, không vứt rác ra môi trường, đồng thời viết bài tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về thu gom, xử lý rác thải.

### **Thời gian thực hiện: Thường xuyên**

#### **3. Về quản lý rác thải**

- Công chức VH-XH tham mưu UBND xã chỉ đạo các thôn rà soát, bổ sung quy ước, hương ước về vệ sinh môi trường khu dân cư (trong đó phải có nội dung quy định về thu gom, xử lý rác thải). **Thời gian thực hiện xong trong tháng 8/2024**

Các thôn chưa có điểm tập kết rác tập trung phải khẩn trương rà soát, bố trí đất để xây dựng điểm tập kết rác của thôn. **Thời gian thực hiện chậm nhất trong tháng 9/2024**

#### **4. Phân loại, thu gom, xử lý rác thải**

Rác thải hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả,...) thu gom vào túi nilon hay thùng chứa rác ủ thành phân bón để làm phân bón cho các cây xanh trong vườn nhà hoặc chế biến thành thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm tại hộ gia đình. **Thời gian thực hiện thường xuyên.**

Rác thải vô cơ (bao bì công nghiệp, nilon, cao su, kim loại, vật liệu bằng nhựa,...) được thu gom vào túi nilon hay thùng chứa rác để bán lại cho người đi thu mua phế liệu; rác thải vô cơ khác được thu gom vào túi nilon, các hộ gia đình, chủ động đem ra vườn nhà để đốt. **Thời gian thực hiện thường xuyên.**

Rác thải không tái chế (thủy tinh, sành, sứ,...) không có khả năng tái chế được thu gom, đựng trong thùng chứa rác, các hộ gia đình, chủ động đem ra vườn nhà để chôn lấp. **Thời gian thực hiện thường xuyên.**

Rác thải là vỏ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật mỗi cánh đồng của mỗi thôn, thôn bố trí từ 01 đến 02 bể chứa đặt tại các tuyến đường nội đồng cho người dân để rác đúng nơi quy định. **Thời gian thực hiện xong trong tháng 9/2024.**

Rác thải tại các nơi công cộng dọc theo các tuyến đường chính, các điểm dân cư ven đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, khu vực công cộng, tuyến kênh, mương thuộc địa bàn của thôn nào thì thôn đó phải thường xuyên thu gom, phân loại, xử lý không để tình trạng rác thải lưu cữu không được xử lý. **Thời gian thực hiện thường xuyên.**

Rác thải tại Trường học, trạm y tế, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã chỉ đạo cán bộ, nhân viên, người lao động phải thường xuyên được thu gom, phân loại,

xử lý không để tình trạng rác thải lưu cữu không được xử lý. **Thời gian thực hiện thường xuyên.**

## **5. Công tác lãnh đạo, tuyên truyền**

5.1. Tổ chức kiện toàn Ban điều hành, đội ngũ làm công tác thu gom và tổ công tác thông tin tuyên truyền về việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình, cá nhân.

Tăng cường công tác lãnh đạo, của Ban điều hành về tổ chức thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

Phân công, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên Ban điều hành, đội ngũ làm công tác thu gom và tổ công tác thông tin tuyên truyền nhất là những tổ chức hội được phân công chỉ đạo ở các thôn phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, tạo thói quen trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải.

5.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, nâng cao nhận thức cho các em học sinh và nhân dân, vận động nhân dân *“không sử dụng túi ni lon, hạn chế tối đa các sản phẩm nhựa sử dụng một lần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phân loại thu gom, xử lý rác thải”*

- Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền; hình thức tuyên truyền phải sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh của xã, các thôn; đăng tin, bài viết nhằm phản ánh kịp thời các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch phân loại rác, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải và bảo vệ môi trường ở địa phương.

- Tuyên truyền những việc làm tốt, những điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân tham gia việc phân loại rác tại nguồn, lên án và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, xả rác thải không đúng nơi quy định nhằm nâng cao ý thức cho nhân dân.

## **6. Kinh phí thực hiện**

Các thôn phải thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND huyện để đảm bảo kinh phí chi trả cho hoạt động này.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

## **III. TRÁCH NHIỆM BỘ MÁY THỰC HIỆN.**

### **1. Ban điều hành chung**

Chỉ đạo các thôn, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả hãy bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất: *không sử dụng túi ni lon, hạn chế tối đa các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, thực hiện tốt việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải*”

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện *phân loại, thu gom, xử lý rác thải* của các thôn đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu dân cư, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức, các trang trại, chăn nuôi trên địa bàn.

## 2. Tổ công tác thông tin tuyên truyền

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch “MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện theo Kế hoạch đề ra; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia việc phân loại rác tại nguồn, thu gom, xử lý rác, đạt hiệu quả, thiết thực gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;

Duy trì thói quen dọn vệ sinh môi trường, hàng tuần vào **ngày chủ nhật** phát động hội viên, đoàn viên, học sinh và toàn thể nhân dân tham gia phân loại rác, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, tổng vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, các khu vực công cộng, tạo môi trường **xanh - sạch - đẹp**.

Nhiệm vụ của các tổ chức chính trị xã hội được phân công cụ thể như sau:

- **Mặt trận tổ quốc:** Hướng dẫn nhân dân phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình đối với thôn Chung, Chiềng.

- **Hội Cựu chiến binh:** Hướng dẫn nhân dân phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình đối với thôn Đình Chùa, Dương Sơn.

- **Hội phụ nữ:** Hướng dẫn nhân dân phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình đối với thôn Sặt.

- **Hội Nông dân:** Hướng dẫn nhân dân phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình đối với thôn Thượng Đồn.

- **Đoàn Thanh niên:** Hướng dẫn nhân dân phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình đối với thôn Chân sơn.

## 3. Các chi bộ thôn, trường học, trạm y tế

Đưa nội dung *thực hiện việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải* trong Kế hoạch này vào nội dung sinh hoạt của chi ủy, chi bộ hàng tháng. Chỉ đạo các chi hội, chi đoàn thường xuyên tổ chức cho hội viên, đoàn viên, giáo viên, nhân viên tham gia *thực hiện tốt việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải*.

Chi bộ trường học đưa nội dung *phân loại, thu gom, xử lý rác thải* các buổi ngoại khóa để giáo dục ý thức cho các em học sinh ngay trong trường học, và bắt đầu từ những việc nhỏ như phân loại rác thải, tác hại của rác thải ra môi trường, giáo dục hình thành thói quen phân loại, xử lý rác cho các em học sinh.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Ban điều hành, tổ công tác thông tin, tuyên truyền và đội ngũ làm công tác phân loại thu gom, xử lý, vận chuyển rác thải có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công. Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp chung, trình UBND xã trong cuộc họp giao ban hàng tháng.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các ngành, cán bộ công chức đề xuất báo cáo Trưởng ban điều hành, Tổ trưởng tổ công tác thông tin tuyên truyền.

Giao cho công chức địa chính theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

**Nơi nhận :**

- UBND huyện (b/c);
- Phòng TN-MT (b/c);
- TT ĐU, HĐND, UBND xã;
- Các ngành đoàn thể;
- Trưởng thôn, BTCB các thôn trong xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT, ĐC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Tú**